



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

25 เมษายน 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 24 เม.ย. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,839 ราย สะสม 53,022 ราย รักษาหายแล้ว 30,566 ราย ยังรักษาอยู่ 22,327 ราย แบ่งเป็น ในรพ. 17,924 ราย รพ.สนามและอื่นๆ 4,403 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก 418 ราย ต้องใช้ท่อช่วยหายใจ 113 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 8 ราย เสียชีวิตสะสม 129 ราย **สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 147,041,550 ราย เสียชีวิต 3,112,314 ราย รักษาหาย 124,689,264 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ **อังกฤษ** นักวิจัยพบวัคซีนแอสตราเซนเนกา และไฟเซอร์ฯ เข็มเดียว ลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ในผู้ใหญ่ทุกกลุ่มอายุได้ **ลาว** ติดเชื้อเพิ่ม 88 ราย คลัสเตอร์หนุ่มไทยเที่ยวสปป.ลาว คาดมีคนติดเชื้อเกิน 2,000 คน **กัมพูชา** ติดเชื้อเพิ่ม 655 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย **อินเดีย** ติดเชื้อ 3 แสนคนต่อวัน รพ.ทั่วประเทศออกซิเจนกำลังใกล้หมด **บราซิล** พบผู้เสียชีวิตเพิ่มเกือบ 3,000 ราย **เกาหลีใต้** เซ็นสัญญากับ Pfizer เตรียมนำเข้าวัคซีน 40 ล้านโดส **การฉีดวัคซีน** ฉีดแล้ว 966 ล้านโดส ใน 190 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดรวมกันกว่า 27 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 9.6 แสนโดส

### ประเด็นที่มีผลกระทบ

#### 1.การจัดการสถานการณ์โควิด 19 ล้มเหลว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยโพสต์, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, สำนักข่าวอิศรา, newtv.

-บุคลากรทางการแพทย์เริ่มไม่พอใจการแก้ไขสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 ระลอกใหม่ของผู้บริหารระดับนโยบาย ล่าสุดมีการล่ารายชื่อผ่านเว็บไซต์ <https://www.change.org> เรียกร้องให้รมว.สธ.ลาออก จากความล้มเหลวในการแก้ปัญหาการระบาด COVID-19 ทั้งเรื่องการวางนโยบาย การจัดการทรัพยากร การจัดหาวัคซีน และการสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรทางการแพทย์

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน

-นายวรธรรม กิจเลิศพิโรจน์ พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า ความล้มเหลวของการจัดการวัคซีนและการบริหารจัดการเตียงสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพการบริหารงานของนายกฯ และการสื่อสารกับประชาชนยิ่งทำให้สับสนมากขึ้น ควรลาออก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, newtv, thestandard

-คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ โปสทเฟซบุ๊ก ว่า สาเหตุที่ทำให้ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตเพิ่มสูง เป็นเพราะการบริหารจัดการมีปัญหา โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ แนะนำให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ดังนี้ 1.เร่งกระจายงบประมาณและอำนาจจากส่วนกลางไปให้ทุกรพ. ทุกสังกัดอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ผู้บริหารรพ.มีงบประมาณที่จะบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ 2.ทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจหาเชื้อได้ง่ายและฟรี โดยแก้ไขระบบงบประมาณและระเบียบที่เป็นอุปสรรค และ 3.เร่งจ่ายเบี้ยเลี้ยงภัยให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์

-เฟซบุ๊กคนภูมิใจไทย โปสทเกี่ยวกับความสำเร็จของ สธ. ภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ตอบโต้ข้อกล่าวหาบริหารล้มเหลว 1.จัดหาวัคซีนซิโนแวค 2 ล้านโดส และเพิ่มอีก 5 ล้านโดส มาให้ประชาชนก่อนวัคซีนแอสตราเซนเนกาจะมาถึงประเทศไทย 2.จัดหาวัคซีนแอสตราเซนเนกา 61 ล้านโดส มาให้ประชาชน เริ่มฉีดเดือนมิ.ย.นี้ 3.จัดหายาต้านไวรัสให้ผู้ป่วยมากกว่า 5 ล้านเม็ด 4.แก้ปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 5.บรรจุข้าราชการใหม่ 45,000 อัตรา สร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร 6.เพิ่มค่าตอบแทน อสม. เดือนละ 500 บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานควบคุมโรคในทุกหมู่บ้าน 7.จัดหาเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็ง 7 เครื่อง ให้บริการผู้ป่วย เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อจากการเดินทางไปรับบริการ 8.เปิดคลินิกผู้สูงอายุให้บริการวันหยุด เพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น 9.ผู้ป่วยในใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่ต้องมีใบส่งตัว 10.ผู้ป่วยบัตรทองใช้บริการปฐมภูมิได้ทุกที่ 11.เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์กว่า 200 แห่ง 12.ปลดล็อกกัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้เกษตรกร

#### 2.การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ)

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวถึงประเด็นเป็นเพราะโซเซียลมีเดียและการเมืองกดดัน ทำให้รัฐบาลและสธ. พยายามหาวัคซีนเพิ่ม ว่า การวิพากษ์วิจารณ์ว่าไทยจัดหาวัคซีนได้ล่าช้าทำให้ประเทศขาดโอกาสหลายอย่าง ความล่าช้าเกิดจากการผลิตวัคซีนไม่เพียงพอ จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 2563 จะส่งให้ได้ไตรมาส 3-4 ของปี 2564 แต่เงื่อนไขที่เปลี่ยนไปคือราคาที่ถูกลงจากการเจรจา ทั้งนี้ วัคซีนไฟเซอร์ไม่น่าจะได้เร็วกว่าวัคซีนแอสตราเซนเนกา เพราะกำลังการผลิตไม่พอ ส่วนเรื่องไทยฉีดได้น้อยสุดเป็นที่ระยะเวลาเริ่มฉีดต้นฉีด เช่น สิงคโปร์ เริ่มฉีดเดือน ธ.ค. 2563 กับประชากรราว 5 ล้านคน และยังไม่ฉีดต่อเพราะไม่มีวัคซีน จะได้ไตรมาส 2-3 เหมือนกันทั่วโลก

#### 3.ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาช้าทำให้เสียชีวิต

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, kapook, thematter)

-โซเชี่ยลแชร์คำอาลัย นายกุลทรัพย์ วัฒนผล หรือ อ๊พ VGB ผู้บุกเบิกวงการอีสปอร์ตของไทย ที่เสียชีวิตหลังป่วยโรคโควิด 19 และติดต่อบุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้ ทำให้รับตัวเข้ารับการรักษาช้าเกินไป สะท้อนปัญหาของระบบช่วยเหลือประชาชน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ)

## ประเด็นข่าว

-นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรมว.คมนาคม โพสต์อาลัย ‘อ๊พ VGB’ ผู้บุกเบิกอีสปอร์ตไทยที่เสียชีวิตจากโควิด 19 และระบุว่า สถานการณ์โควิดของ กทม.น่าเป็นห่วงมากที่สุด มีรพ.ของหลายหน่วยงานแต่ไม่ได้มีระบบบัญชาการรวมศูนย์เหมือนของสธ.ในต่างจังหวัด ยังมีประกาศให้รพ.ที่ตรวจพบการติดเชื้อต้องรับผู้ป่วย ทำให้รพ.ต่างๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนไม่ต้องการตรวจ ทำให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อหาที่ตรวจไม่ได้ อาจมีการแพร่เชื้อ หรือมีอาการหนักค่อยไปพบแพทย์ หรือเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน จากการหารือกับทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในกลุ่ม Better Bangkok เห็นว่าควรมีศูนย์บัญชาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กทม. สธ. รพ.สังกัดโรงเรียนแพทย์ รพ.เอกชน

### 3. ใช้อิทธิธรรมข.สธ.ช่วยย้ายรพ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ข่าวสด, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, สปริงนิวส์, tnnthailand

-ตีเจวินิจ เลิศรัตนชัย โพสต์อินสตาแกรมว่า น้ำค่อม ขวนจีน ได้ย้ายไปรักษาที่รพ.รามธิบดีแล้วด้วยความช่วยเหลือจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพ.สธ. ทำให้ถูกตั้งคำถามอย่างมากว่าเป็นการใช้อิทธิธรรม ขนต้องลบโพสต์ออก ล่าสุด รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ (อ.อ๊อด) ภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความเรื่องการย้ายรพ.ของน้ำค่อม ว่าไม่ได้มีการใช้อิทธิธรรมแต่เป็นการส่งต่อตามระบบเนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อนที่ไต ส่วนที่มีการอ้างถึงรพ.สธ.ไม่เป็นความจริง ซึ่งมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, kapook, thebangkokinsight)

-นพ.ไพฑูริย์ เอกแสงศรี ผอ.รพ.วิภาวดี ชี้แจงว่า ได้ส่งต่อน้ำค่อมไปรักษาโควิด 19 ตามระบบสาธารณสุข หลังมีอาการทรุด อาจต้องใช้เครื่องเอกซเรย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, newtv.

-หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ชี้แจงผ่านคลับเฮ้าส์ ยืนยันว่า การย้ายน้ำค่อมไปรักษาอีกรพ.เป็นไปตามกลไกของระบบ ขณะที่เพจ Drama-addict ระบุ การย้ายไปรักษาอีกรพ.ที่มีเครื่องมือความพร้อมมากกว่าเป็นไปตามระบบการแพทย์ของประเทศไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพ.สธ. โพสต์เฟซบุ๊ก ขอบคุณเพจ Drama-addict ที่เข้าใจและช่วยชี้แจงเรื่องการย้ายน้ำค่อมไปรักษาที่รพ.รามธิบดีจักรีนฤเบศร ทำให้ตนและบุคลากรทางการแพทย์มีกำลังใจดีขึ้น และจะทำงานอย่างหนักต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, สยามรัฐ

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งเคยไลฟ์ขอความช่วยเหลือหลังติดโควิด ได้โพสต์ข้อความกล่าวถึงประเด็นที่ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพ.สธ. ถูกโจมตีว่าใช้เส้นสายช่วยคนดัง ว่า ไม่เป็นความจริง เพราะเคยได้รับความช่วยเหลือจากรพ.สธ.และทีมงาน โดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

### 4. เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน รพ.สามเงา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, เดลินิวส์, tnnthailand)

-เพจ รพ.สามเงา จ.ตาก รายงานพบบุคลากรเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิด 19 ผู้เชี่ยวชาญชี้ไม่เกี่ยวกับวัคซีนแต่เป็นเหตุการณ์ร่วม ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวคือ ไช้มนในเลือดสูงและเบาหวาน ไม่ได้กินยาสม่ำเสมอ ผลการชันสูตรพบเส้นเลือดหัวใจเส้นใหญ่ตีบ มีรอยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเดิม ร่วมกับมีประวัติเจ็บสะบักด้านซ้ายเป็นๆ หายๆ ซึ่งอาจเป็นอาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมาก่อนแต่ไม่เคยได้รับการรักษา นอกจากนี้ อาการท้องเสียอาจเป็นเหตุเสริมทำให้อาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็นมากขึ้นได้ แต่บุตรยังติดใจเพราะมารดาตรวจสุขภาพทุกปี ทำไมไม่รอผลชันสูตรทางการแพทย์ก่อน ซึ่งต่อมาเพจ รพ.สามเงา ได้ลบโพสต์ดังกล่าวออก

### 5. ประชาชนไม่พอใจนพ.สสจ.ขอนแก่น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-กลุ่มคนขอนแก่น นำโดย นายสุนทร แก้วคำหาร ยื่นแถลงการณ์ต่อ นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น ระบุว่า สถานการณ์โควิด 19 มีความรุนแรง ทำให้เตียงไม่เพียงพอรับผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากถูกกักตัวโดยใช้หอผู้ป่วยเป็นสถานที่กักตัว จนผู้ป่วยทั่วไปไม่มีเตียงพักรักษา รพ.ขอนแก่นเสนอใช้สถานที่ภายในเขตเมือง ห่างจากรพ. 300 ม. เป็นสถานที่กักตัวบุคลากรทางการแพทย์ แต่สสจ.ขอนแก่นกลับให้ไปตั้งรพ.สนามที่พุทธมณฑล ซึ่งห่างจากรพ.ขอนแก่นกว่า 10 กม. จึงเห็นว่าเป็นการลุแก่อำนาจ ไม่เห็นความเดือดร้อนผู้ได้บังคับบัญชา ไม่ได้ใช้หลักธรรมาภิบาลบริหาร จึงไม่เหมาะสมจะอยู่ในตำแหน่งอีกต่อไป

ด้าน นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้คกก.ควบคุมโรคติดต่อได้เตรียมอาคารอเนกประสงค์ภายในพุทธมณฑล อีสาน เป็นรพ.สนามแห่งที่ 2 ต่อจากหอพัก 26 ม.ขอนแก่น เพราะผ่านการประเมินตามมติของคกก.ควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น มีความพร้อมทั้งระบบสาธารณสุขไปรษณีย์ สิ่งแวดล้อม และห่างไกลชุมชน สามารถรองรับได้กว่า 240 คน ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ามาตรการด้านสาธารณสุขของ จ.ขอนแก่น มีมาตรฐาน ส่วนเรื่องระยะทางที่ไกลจากรพ.กลัวจะส่งต่อผู้ป่วยไม่ทัน มีการวางระบบแพทย์และระบบการจัดการที่แยกออกรพ.ขอนแก่น มั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอน

### 6. การบริหารจัดการเตียง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, มติชน

-นายวิม รุ่งวัฒนจินดา อดีตรัฐมนตรี รพ.ประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า วันนี้รัฐบาลมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 กว่า 1,400 คน ที่ต้องรอเตียง นายกฯ ในฐานะประธาน ศบค. ควรขอให้รพ.เอกชนรับรักษาผู้ติดเชื้อเป็นกรณีฉุกเฉินก่อน เชื่อว่ารพ.เอกชนหลายแห่งมีเตียงว่างแต่อ้างว่าเต็มเพราะรัฐบังคับให้รักษาผู้ป่วยในราคาที่สูง กำหนด อยากรขอให้เจ้าของรพ.เอกชนช่วยเหลือคนไทยเป็นการด่วน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-ผู้ว่าฯ กทม. ตรวจสอบความพร้อมของผู้ป่วยเฉพาะกิจ รพ.สิรินธร ที่โรงแรม Elegant Airport Hotel ถ.กาญจนาภิเษก เขตประเวศ ซึ่งเคยเป็นสถานกักตัวของรัฐ (SQ) มาก่อน มี 230 ห้อง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-ร.อ. นพ.อัฉริยะ แพงมา เลขานุการ สพล. ระบุ ได้จัดเตรียมรถรับผู้ป่วยไปยังจุดคัดกรอง 4 แห่ง เริ่ม 25 เม.ย. ประมาณ 20 คัน โดยผู้ป่วยสีเขียว รด 1 คันรับได้ 3-4 คน ส่วนผู้ป่วยสีเหลืองและแดง 1 คัน ต่อรถพยาบาล 1 คัน ขอความร่วมมือประชาชนที่ติดเชื้อแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้จัดรถไปรับอย่างเหมาะสม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์

-กองทัพไทย จัดยานพาหนะสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปส่งรพ.สนาม 21 คัน ประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย 5 คัน กองทัพบก 10 คัน กองทัพเรือ 3 คัน และกองทัพอากาศ 3 คัน โดยจะหมุนเวียนรับ-ส่งผู้ติดเชื้อวันละ 5 คัน ระหว่าง 08.00-20.00 น. เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

### 7.โพลสำรวจพบประชาชนตื่นตระหนก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, innnews, sanook

-สำนักวิจัย SUPER POLL เสนอผลสำรวจภาคสนามในประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,011 ตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 68.2 ตื่นตระหนกและกลัวโควิด 19 ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 23.7 ปานกลาง และร้อยละ 8.1 ค่อนข้างน้อยถึงไม่เลย ซึ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนมีความตื่นตระหนก สับสน และกลัวการระบาดของโควิดระลอก 3 โดยสาเหตุมาจากการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ของรัฐ การปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่รัฐ มีความเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขจนเกิดความประมาท รวมทั้งเชื่อว่าเกิดจากเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว ทั้งนี้ รัฐบาลต้องมีนโยบายมาตรการต่าง ๆ ที่ชัดเจน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจและการควบคุมโรค พร้อมกับกำกับติดตามอย่างเข้มข้น ภาคเอกชนต้องช่วยคืนสังคมตามกำลัง ขณะที่ภาคประชาชนต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง ไม่ประมาท ไม่บันทึกโทษตนเอง ส่วนภาคการเมืองต้อง เลิกนำโควิดมาเป็นเกมการเมือง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สปริงนิวส์

-ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขานุการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ ผอ.รพ.จุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ตัวเลขผู้ป่วยโควิดไม่ได้เกินความคาดหมาย ระบบสาธารณสุขรับมือได้ และมีภาคเอกชนและอาสาสมัครเข้ามาช่วยอีกแรง คาดสิ้นเดือนนี้หากผู้ติดเชื้อใหม่ไม่ลดลง รัฐบาลควรมีมาตรการมาเพิ่มเติมในพื้นที่ที่คุมไม่ได้ เพื่อรอผลวัคซีน

### 8.โควิดรอบ 3 ถึงขั้นเอาไม่อยู่

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ bbc

-นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมุรเวชแห่งประเทศไทย ระบุ สถานการณ์ในขณะนี้แย่มากและถึงขั้นเอาไม่อยู่ เพราะพบผู้ป่วยในหลายจุด ยอดผู้ป่วยใหม่กว่า 12,000 คน ในอีกเจ็ดวันควรจะต้องมีผู้ป่วยรายใหม่ไม่เกิน 10,000 คน เพื่อให้รพ.หลัก รพ.สนาม และ hospitel ทำงานได้มีประสิทธิภาพ ขณะนี้ต้องระดมบุคลากรในส่วนต่างๆ มาช่วยดูแล ทำให้การดูแลรักษาไม่ตั้งผู้ผู้ป่วยโควิดและผู้ป่วยโรคอื่น และอาจได้เห็นผู้เสียชีวิตจากโรคอื่นเหมือนในต่างประเทศ ซึ่งเป็นเพราะชะล่าใจกันทุกส่วน โดยเฉพาะส่วนที่คุมกลไกหลักนำเสนอข้อมูลที่ไม่สะท้อนความเป็นจริง ทำให้ฝ่ายบริหารตัดสินใจผิดพลาดเพราะได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากฝ่ายที่รับผิดชอบทางการแพทย์

พล.อ.อนุตร จิตตินันท์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ยืนยันผ่านเฟซบุ๊ก ว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ขณะนี้แย่มาก เป็นห่วงเรื่องการขยายเตียง เปิดรพ.สนามเพิ่ม โดยที่บุคลากรไม่เพิ่มขึ้น และหากต้องรับผู้ป่วยเพิ่มวันละ 1,000-2,000 ราย อีกไม่นานรพ.สนามจะเต็ม เมื่อจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นก็ต้องเลือกรักษา และเมื่อใดที่ยอดผู้เสียชีวิตและสองหลักคือสัญญาณอันตราย ต้องทำงานที่บ้าน 100% ต้องล็อกดาวน์อย่างเต็มที่ หากปล่อยไว้จนเกิดภาวะล่มสลาย การระบาดในไทยจะไม่มีจุดจบ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยโพสต์, สยามรัฐ

-นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า ตอนนี้โควิด 19 ระบาดหนัก มีผู้ป่วย 2,839 ราย เสียชีวิต 8 ราย และเพิ่มขึ้นทุกวัน ถ้ายังเป็นแบบนี้ สิ่งที่จะตามมาคือระบบสาธารณสุขจะล่มสลาย สถานการณ์วันนี้เลยมาตรการขอความร่วมมือไปแล้ว ต้องใช้มาตรการบังคับ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยโพสต์, สยามรัฐ

-นพ.วงศ์ เดชกิจวิกรม รก.หัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์ข้อความว่า โควิดรอบนี้เชื่อแรงกว่าเดิม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเกินความคาดหมาย ถ้าติดตามการรายงานของสธ.และนักวิชาการสายการแพทย์ ต่างยืนยันว่าโควิดระลอกนี้ติดต่อกันง่ายขึ้น และที่สำคัญผู้ป่วยมีความรุนแรงมากกว่ารอบก่อน ดังนั้นต้องป้องกันตนเองขั้นสูงสุด ถ้าภายใน 1 สัปดาห์จากนี้สถานการณ์ไม่ดีขึ้น ต้องเตรียมพร้อมรับมาตรการที่เข้มข้นขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นายบุรินทร์ อดุลวัฒนะ หัวหน้าทีมนักเศรษฐศาสตร์ ธ.กรุงเทพ เปิดเผยว่า ไทยต้องจัดหาและฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้คนไทยเร็วกว่านี้ เพราะสถานการณ์ในประเทศปรับตัวขึ้นเรื่อยๆ จนน่ากังวล และเห็นว่าหากมีความจำเป็นควรตัดสินใจล็อกดาวน์ และออกมาตราการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเหมือนปีที่ผ่านมา เพื่อคุมสถานการณ์ให้ได้ และจัดหาวัดขึ้นควบคู่กันไป กำหนดแผนการฉีดให้ชัดเจน น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด

### 9.สถานการณ์การติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ข่าวสด, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวหุ้น, ประชาไท, thebangkokinsight,

## ประเด็นข่าว

nationtv, newtv, INN, tnnthailand, sanook, mcot, 77 kaoded, siangtai, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100)

-**เชียงใหม่** ติดเชื้อเพิ่ม 163 ราย พบ 3 คลัสเตอร์ใหม่ ออฟฟิศ-บริษัทชายตรง-งานศพ โดยงานศพ อ.อมก๋อย พบ 10 ราย อยู่ระหว่างคัดกรองอีกกว่า 200 ราย **เชียงใหม่** 19 ราย คลัสเตอร์ใหม่จากวงลาบ **ชลบุรี** 119 ราย **ประจวบฯ** 23 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้ป่วยติดเตียงติดเชื้อจากคนในครอบครัว **สมุทรสาคร** 57 ราย **สุโขทัย** 26 ราย มาจากงานเลี้ยงกาแฟ เดอ ทรี 15 ราย แพร์สุครอบครัวและกลุ่มใกล้ชิด 13 ราย รวมกลุ่มงานเลี้ยงติดเชื้อ 28 ราย เสียชีวิต 1 ราย **พระนครศรีอยุธยา** 12 ราย ติดเชื้อในครอบครัว-ไปตลาดกุ่ม **นครราชสีมา** 42 ราย กักตัวกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์สถานบันเทิง 14 ราย เร่งเตรียมรพ.สนาม 650 เตียง บุคลากรทางการแพทย์ถูกกักตัวแล้วกว่า 200 คน **ระนอง** 13 ราย **นครศรีธรรมราช** 55 ราย พบทารกติดเชื้ออายุ 28 วัน **พัทลุง** 14 ราย เร่งตรวจคนมโนราห์ **ตรัง** 3 ราย **แพร่** 2 ราย **ชัยภูมิ** 62 ราย **อุบลฯ** 10 ราย **สมุทรปราการ** 84 ราย เติงรพ.เต็มต้องรอคิว **จันทบุรี** 14 ราย พระ 16 รูปต้องกักตัวหลังพบผู้ติดเชื้อมาพึ่งสวดงานศพ **สงขลา** 34 ราย **สุราษฎร์ฯ** 54 ราย **ปราจีนบุรี** 22 ราย **เลย** 2 ราย พบป่วยทั้งครอบครัว 5 ราย แม่ติดจากลูกชายอายุ 4 เดือน สั่งปิดโซนหมู่บ้านครอบครัวดังกล่าว **พิจิตร** 4 ราย **กาฬสินธุ์** 2 ราย ชายวัย 86 ปี อาการน่าเป็นห่วง **ยะลา** 10 ราย **ชัยนาท** 2 รายในครอบครัวเดียวกัน **นครพนม** 7 ราย **พิษณุโลก** 11 ราย **อุดรฯ** 21 ราย บุคลากรแพทย์ติดอีก 4 ราย ผู้ว่าดำเนินคดีคนปกปิดข้อมูล

-**กยศ.** พนักงานติดเชื้อ 1 ราย งดให้บริการ 26 เม.ย.-10 พ.ค. **ขสมก.** กระเป๋าแอลกอฮอล์ 73 หิ้วขวาง-สะพานพุทธ เพศหญิง อายุ 33 ปี ติดเชื้อเร่งตรวจคนขับรถเมล์คันเดียวกัน สั่งหยุดใช้รถเมล์ 3 คัน 3 วัน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ **ราชภัฏฯ** ชี้แจง "จัสติน" ติดโควิด-19 ในแดนกักโรค มีผู้สัมผัสเสี่ยง 28 คน **อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองเพชรบุรี** ติดเชื้อโควิด 19 รักษาอยู่ที่สถาบันโรคทรวงอก มีรายงานว่าบุตรและภรรยาติดเชื้อด้วย

### 10.ชาวอินเดียเดินทางเข้าไทย

สื่อที่นำเสนอ : twitter

-มหาเศรษฐีอินเดียจำนวนมากเร่งเหมาเครื่องบินส่วนตัวบินออกต่างประเทศ หลังระบบสาธารณสุขในประเทศล่มจากโควิด 19 มีรายงานว่าส่วนหนึ่งเดินทางเข้าไทยด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-ทอ.ส่งเครื่องบินรับข้าราชการประจำสถานทูตไทยในกรุงนิวเดลี กลับมารักษาที่ประเทศไทย หลังติดเชื้อโควิด อาการหนัก ไม่สามารถเข้ารับการรักษาในรพ.ได้ เนื่องจากเตียงและออกซิเจนไม่เพียงพอ

### 11.ประสิทธิภาพวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-ม.ออกซ์ฟอร์ด สำนักงานสถิติแห่งชาติสหราชอาณาจักร เผยผลวิเคราะห์การตรวจเนื้อเยื่อจมูกและคอกว่า 1.6 ล้านครั้ง จากประชาชน 373,402 คน พบว่า 21 วันหลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรกทั้งของแอสตราเซนเนกาและไฟเซอร์ พบการติดเชื้อใหม่ทั้งแบบแสดงอาการและไม่แสดงอาการลดลง 65% หลังจากฉีดเข็มแรก 3 สัปดาห์ การติดเชื้อแบบแสดงอาการลดลง 74% แบบไม่แสดงอาการลดลง 57% เข็มที่ 2 ลดอัตราการติดเชื้อโดยรวม 70% การติดเชื้อแบบแสดงอาการลดลง 90% การติดเชื้อไม่แสดงอาการลดลง 49% ผลที่ได้คล้ายคลึงกันในผู้ใหญ่ทุกกลุ่มอายุว่าวัคซีนสามารถลดการติดเชื้อได้เหมือนกันไม่ว่าจะมีปัญหาสุขภาพมาก่อนหรือไม่

### มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สปริงนิวส์, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวหุ้น, สำนักข่าวไทย, สำนักข่าวอิศรา, สปริงนิวส์, thebangkokinsight, sanook, thaiPBS, tnnthailand, kapook, acnews) ทีวีทุกช่อง

-กรมควบคุมโรค รายงานผู้ป่วยใหม่ 2,839 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 53,022 ราย เป็นสถิติการติดเชื้อรายใหม่สูงสุดในไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, ประชาไท, thaiPBS, workpointtoday, thebangkokinsight)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า ผู้ป่วยรายใหม่ 2,839 ราย เป็นตัวเลขสะสมรอการกรองข้อมูล ส่วนข้อมูลจากกรมการแพทย์พบว่า เติงยังไม่ถึงขั้นวิกฤต ภาพรวมมีเติงในรพ. 40,524 เติง ไข้แล้ว 19,386 เติง เหลือเติงว่าง 21,138 เติง ปัญหาอยู่เฉพาะ กทม. มีผู้ป่วยที่รอการเข้ารับรักษาในกทม.และปริมณฑล 2,013 ราย อธิบดีกรมการแพทย์ และรมช.สธ. ได้หารือกันว่าจะจัดการหาเตียงให้ผู้ป่วยโดยจะจัดเตรียมรพ.สนามหรือ Hospitel เพิ่มอีก 4 แห่ง และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกับผู้ป่วยภายใน 2-3 วัน ภาพรวมการระบาดกระจายทั่วประเทศ พบเกิน 20 คลัสเตอร์ใน 19 จังหวัด กทม.มากที่สุด ขณะที่คลัสเตอร์สุโขทัยมีผู้ติดเชื้อโยงร้านอาหารแล้วกว่า 20 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, กรมประชาสัมพันธ์, workpointtoday, thebangkokinsight, innnews, newtv, nationtv, tnnthailand, thaiPBS, one31, sanook, springnews, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ สั่งบูรณาการแก้วิกฤติโควิด เติงเตียงรองรับผู้ติดเชื้อ-เร่งส่งตัวไปรพ.ในปริมณฑล พร้อมเพิ่มการให้บริการสายด่วน มอบอำนาจผู้ว่า ยกระดับประกาศเคอร์ฟิว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, thailandplus, thaigov, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, newtv.)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ขอความร่วมมือประชาชนป้องกันตัวเองเข้มงวดอีกครั้ง เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด 19 โดยจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นมาจากกลุ่มก้อนที่พบในช่วงสงกรานต์ หลังสงกรานต์ และบางส่วนมาจากการเคลียร์ข้อมูลสะสมก่อน



## ประเด็นข่าว

หน้า ส่วนความคืบหน้าการฉีดวัคซีน ล่าสุดฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด่านหน้า ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว และประชาชนในพื้นที่เสี่ยง รวม 1,095,445 โดส แยกเป็น เข็มแรก 934,449 ราย และเข็มสอง 160,996 ราย

-นพ.วิปร วิประกษิต ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แถลงว่า กระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันมี 2 อย่างคือ การติดเชื้อตามธรรมชาติ หรือการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ แต่พบว่าสร้างภูมิคุ้มกันได้ไม่ดี มีโอกาสติดเชื้อได้อีก ดังนั้นจึงต้องใช้วัคซีนซึ่งจะมีคุณสมบัติในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เพื่อไม่ให้ผู้ติดเชื้อมีอาการรุนแรง ขณะที่มีความเสี่ยงคือ อาการไม่พึงประสงค์และอาการแพ้วัคซีน ซึ่งมีผลการศึกษายืนยันว่าผู้ได้รับวัคซีนมีประโยชน์ในการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน หากติดเชื้อจะช่วยให้ไม่มีอาการรุนแรง ความเสี่ยงที่เกิดจากการติดเชื้อมีมากกว่าความเสี่ยงจากการฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, newtv, mcot, thebangkokinsight, thaigov, innnews, จส.100, businesstoday)

-นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม เดินทางไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อรับมอบวัคซีนของซิโนแวค 5 แสนโดส จากประเทศจีน รวมนำเข้าวัคซีนซิโนแวคจากประเทศจีนทั้งสิ้น 2.5 ล้านโดส หลังตรวจรับจะส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพ และส่งให้กรมควบคุมโรคตรวจรับและกระจายไปยังหน่วยบริการเพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามแผนต่อไป

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. โพสต์ข้อความว่า เข้านี้วัคซีน sinovac มาถึงประเทศไทย 5 แสนโดส และได้รับแจ้งว่าภายในกลางเดือนพ.ค.จะมาถึงอีก 1 ล้านโดส สธ. จะเร่งกระจายไปให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด และวันที่ 26 เม.ย.นี้ ยาฟาวิพิราเวียร์ 2 ล้านเม็ด จะมาถึงประเทศไทย และจะส่งไปให้รพ.เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยทันที

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ)  
-รองโฆษกรัฐบาล ระบุ วัคซีนซิโนแวค 5 แสนโดส ถึงไทยวันนี้ ส่วนยาฟาวิพิราเวียร์ 2 ล้านเม็ด มาถึง 26 เม.ย. ย้ำความพร้อมยาและเวชภัณฑ์ดูแลผู้ป่วยโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, กท.ธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์)  
-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. ลงนามรับรองให้บ. สยามไบโอไซเอนซ์ จก. เป็นสถานที่ผลิตวัคซีนของแอสตราเซนecaในประเทศไทย เมื่อ 23 เม.ย. หลังตรวจสอบมาตรฐานการผลิตแล้ว สำหรับการขึ้นทะเบียนใช้วัคซีนในประเทศไทย ขณะนี้มีการรับรอง 3 ชนิด คือ ซิโนแวค แอสตราเซนeca และจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และอยู่ระหว่างประเมินคำขอขึ้นทะเบียนอีก 1 ราย คือ วัคซีนของบาร์ต (อินเดีย) โดยบ. ไบโอดีเน็ค จก. ล่าสุดมีผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลคำขอขึ้นทะเบียนอีก 2 ราย ได้แก่ วัคซีนสปุตนิก V (รัสเซีย) โดย บ. คินเจน ไบโอดีเน็ค จก. และวัคซีนของโมเดอร์นา สหรัฐฯ โดย บ. ซิลลิค ฟาร์มา จก.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, สปริงนิวส์, thailandplus, innnews, sanook, nationtv, newtv.

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. ระบุ วันที่ 26 เม.ย. ยา Favipiravir ที่รัฐบาลสั่งมาจากญี่ปุ่น 2.2 ล้านเม็ด จะถึงไทย และรัฐบาลจะจัดหาสำรองเพิ่มอีกเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์  
-นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. ชี้แจงว่า ขณะนี้ไทยดำเนิน 4 มาตรการหลักเพื่อควบคุมโรค ได้แก่ มาตรการสาธารณสุข ค้นหาผู้ป่วย ติดตามผู้สัมผัส กักกันโรค, มาตรการทางสังคม ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ลดกิจกรรมรวมกลุ่ม หลีกเลี่ยงการเดินทาง, มาตรการองค์กร ได้แก่ ทำงานที่บ้านให้มากที่สุด, จัดสถานที่ในที่ทำงานให้ปลอดภัย หากพบผู้มีความเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อในที่ทำงาน ให้ประเมินความเสี่ยงและงดกิจกรรมรวมกลุ่มทุกกรณี และมาตรการส่วนบุคคล สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ หลีกเลี่ยงสถานที่มีคนแออัด เชื่อว่าหากร่วมมือกัน ปฏิบัติสัปดาห์หน้าจะเห็นผลที่ชัดเจน นอกจากนี้ จะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกคนในประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิม 70 ล้านโดส เป็น 100 ล้านโดส ซึ่งต้องจัดหาเพิ่มอีก 35 ล้านโดส โดยมี 3 แนวทางคือ 1.ให้ภาครัฐจัดซื้อเพิ่มเติม ขณะนี้เจรจาแล้วหลายบริษัท 2.ภาคเอกชน โดยสภาหอการค้าบริจาคเงินให้รัฐบาลจัดซื้อ ฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย เช่น แรงงานในโรงงาน 10 ล้านโดส 3.รพ.เอกชนขอจัดซื้อเอง ทั้งนี้ ต้องมีระบบดูแลความปลอดภัยตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด 8 ขั้นตอน ระบบรายงานเชื่อมต่อกัน และมีการติดตามอาการหลังฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, innnews, sanook, thailandplus  
-กรมอนามัย ห่วงผู้สูงอายุที่ไปปฏิบัติธรรมในสถานปฏิบัติธรรมและศาสนสถานในช่วงสถานการณ์โควิด 19 เสี่ยงรับ-แพร่เชื้อ แนะนำปฏิบัติธรรมที่บ้านเพื่อความปลอดภัย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ  
-สปสช. เพิ่มสภาพคล่อง รพ. กรณีโควิด 19 สั่งปรับรอบระยะเวลาเบิกจ่ายค่าชดเชยค่าบริการรักษาผู้ป่วยในจากเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเดือนละ 2 ครั้ง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย  
-สสจ.เชียงใหม่ สั่งปิดสำนักปฏิบัติธรรมลานธรรมนาสุข 14 วัน หลังพบแม่ชีที่ไปปฏิบัติธรรมติดโควิดเกือบ 50 คน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ nationtv.  
-รพ.นครพิงค์ เร่งฉีดวัคซีนรอบที่ 3 จำนวน 4,000 โดส ให้ครบภายใน 25 เม.ย. โดยการฉีด 2 รอบที่ผ่านมายังไม่พบผลข้างเคียงรุนแรง ส่วนผู้ป่วย

## ประเด็นข่าว

โควิดพบเริ่มมีอาการรุนแรงขึ้น ห่วงความดันลบเต็มทั้ง 43 ห้อง แบ่งเป็น ผู้ป่วยอาการรุนแรง 15 ราย ผู้ป่วยเข้าขั้นวิกฤต 12 ราย ผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 9 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด, nationtv.

-รพ.พิจิตร ให้แพทย์ 3 คน พยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่นๆ รวมกว่า 30 คน กักตัวหลังใกล้ชิด-สัมผัสผู้ป่วยโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, สปริงนิวส์, สำนักข่าวไทย, nationtv.

-นายยอด คุณยศยิ่ง สสอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้เปิดรพสนามเฉพาะกิจ เทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เป็นเด็กเล็ก ครูพี่เลี้ยง และผู้ปกครอง กลุ่มแรก 20 คน ล่าสุด วันที่ 24 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสในครอบครัวเพิ่ม 3 ราย ทำให้ขณะนี้ผู้ป่วยจากคลัสเตอร์เด็กเล็กรวม 36 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, thailandplus, Chiangmainews

-กรมอนามัย แนะนำสำหรับศูนย์เด็กเล็กปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงแพร่ระบาดโรค

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ newtv.

-นพ.สุชาติเดช เจริญไชย ผอ.รพ.ศูนย์บริการการแพทย์นันทบุรี นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.นันทบุรี โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า การมานอนรพ.สนามอาจไม่สะดวกสบายเหมือนบ้าน แต่สถานที่ที่ได้รับการสนับสนุนจากอบจ.นันทบุรี สะดวกสบายพอควร นอนห้องละ 8 คน มีห้องน้ำ ห้องอาบน้ำทุกชั้น WIFI ฟรี หากได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ให้มานอนที่รพ.สนาม อย่างกลัวหรือปฏิเสธ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า, Chiangmainews

-ผู้ใหญ่บ้านบ้านเสี้ยว ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน มีมติปิดหมู่บ้าน ห้ามเข้า-ออก 14 วัน หลังพบลูกบ้านติดโควิด 4 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-ซัวร์ก่อนแชร์ นำเสนอข้อมูลขั้นตอนของฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่าน Line หอมพร้อม เริ่ม 1 พ.ค.นี้ พร้อมตอบข้อสงสัย ไม่โหด-ไม่เพิ่มเพื่อนจะได้ฉีดวัคซีนหรือไม่

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์

-น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภิน รก.ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า การดื่มเหล้าทำให้ความสามารถในการตัดสินใจบกพร่อง ขาดการยับยั้งชั่งใจ กระบวนการคิดและการเคลื่อนไหวแย่งลง การมีกิจกรรมที่เพิ่มอัตราการหายใจเอื้อต่อการแพร่เชื้อชัดเจน เพราะเกิดขึ้นในพื้นที่จำกัด มีอากาศถ่ายเทน้อย จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนงดพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งในบ้าน ร้านอาหาร สถานบันเทิงต่าง ๆ เพื่อหยุดวงจรระบาด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, innnews, sanook, thaigov, newtv, nationtv, จส.100, workpointtoday)

-รมว.ดิจิทัลฯ ลงพื้นที่กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน แจงวัฒนธรรม สนับสนุนไวไฟแก้ปัญหาด้านการติดต่อสื่อสาร และขอเวลา ปรับปรุงระบบสายด่วน 1668 ไม่เกิน 2 วัน

-อว. ประสานโรงเรียนแพทย์ คัดนิสิตแพทย์ช่วยรับสายด่วน 1668 – 1669 เตรียมระดมนิสิตแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข ช่วยรัฐบาลฉีดวัคซีนให้ได้วันละ 5 แสนคน เริ่มพ.ค.นี้

-นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา อดคิดให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกฝ่ายและบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมแสดงความเห็นใจกับครอบครัวของผู้ติดเชื้อโควิด 19 รวมทั้งครอบครัวที่มีผู้เสียชีวิต

-ศบค.มท. สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิดเคร่งครัด ปิดพื้นที่งดกิจกรรมเสี่ยง และติดตามประเมินสถานการณ์ สรุปจังหวัดที่มีบทลงโทษกรณีประชาชนไม่ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถานหรือสถานที่สาธารณะรวม 43 จังหวัด

-ก.ปลาหมึก พร้อมแปรสภาพสถานกักตัวควบคุมโรคของรัฐ 22 แห่ง เป็นหอผู้ป่วยรองรับผู้ติดเชื้อที่พ้นตัวจากรพ. เริ่มใช้งานได้เดือน พ.ค.นี้ 7 แห่ง

-พม. เตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมรถรับ-ส่ง ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในสถานการณ์วิกฤต

-ผู้ว่าฯ นนทบุรี ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านหลัง 3 ทุ่ม ไม่สวมหน้ากากในที่สาธารณะปรับ 2 หมื่นบาท

-กทม. มีมติปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติม 31 แห่ง มีผล 26 เม.ย. ระยะเวลา 14 วัน รวมถึงจะออกประกาศบังคับใช้กฎหมายการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่ออยู่นอกเคหสถาน/สถานที่สาธารณะ ส่วนร้านอาหารนั่งรับประทานได้ถึง 3 ทุ่ม โต๊ะต้องห่างกัน 2 เมตร หรือมีฉากกั้น ได้ขอจัดสรรวัคซีน 10.4 ล้านโดส สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในช่วงเดือน พ.ค.-ธ.ค. 2564 พร้อมเตรียมให้ลงทะเบียนล่วงหน้า เบื้องต้นจัดจุดฉีดวัคซีน 9 แห่งรับได้ที่ละ 1.4 หมื่นคน/วัน

-สมาคมภัตตาคารไทย ออกแถลงการณ์ถึงนายกฯ ให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ทั้งขอพดีโตน ผ่อนผันเงินกู้ ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อประคองธุรกิจ

-สมาคมผู้ค้าปลีก ออกประกาศเลื่อนการเปิด-ปิดศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ เป็น 11.00-20.00 น. ยกเว้น ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหารที่ตั้งในศูนย์การค้า ให้บริการถึง 21.00 น. ส่วนร้านสะดวกซื้อและคอนวีนีเยนส์โตร์จะเปิดให้บริการตั้งแต่ 05.00-22.00

## ประเด็นข่าว

น. มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.-2 พ.ค. 2564 เฉพาะจังหวัดสีแดง 18 จังหวัดเท่านั้น

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

**ข่าวปลอม**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-กรณีมีการโพสต์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย ประเด็นการอั้นปัสสาวะบ่อย ๆ ทำให้เสียงเป็นนัวได้ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ การอั้นปัสสาวะบ่อย ๆ ไม่ได้ทำให้เสียงเป็นนัว

-กรณีมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดีลิเวอรีน ช่วยลดการเกิดโรคไข้มันพอกตับ ตับแข็ง และไวรัสตับอักเสบบี ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับอย. พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิภาพในการลดการเกิดโรคตามที่กล่าวอ้าง รวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค

**ออกซ์ฟอร์ดทดลองวัคซีนมาลาเรียสำเร็จ**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-ทีมนักวิจัย ม.ออกซ์ฟอร์ด ประกาศความสำเร็จในการทดลองวัคซีนป้องกันไข้มาลาเรียในขั้นต้น โดยมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ 77% ผ่านเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกที่กำหนด 75% เป็นนิมิตหมายอันดีต่อการพัฒนาวัคซีนที่จะมาช่วยหยุดยั้งการระบาดของไข้มาลาเรียที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกกว่า 4 แสนคนต่อปี ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กในทวีปแอฟริกา